

CÔNG TY CỔ PHẦN
XE KHÁCH SÀI GÒN
SaigonBus

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 9 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi Quý Cổ đông:

Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN:

Địa chỉ:

Quốc tịch:

Số cổ phần sở hữu:

Số cổ phần biểu quyết:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Trụ sở chính: 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: (028) 3854 6110

Mã số doanh nghiệp: 0300478044 thay đổi lần thứ 13, ngày 01 tháng 4 năm 2020

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN :

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102)

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”), Quý cổ đông có thể tham khảo trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường link: <https://www.saigonbus.com.vn/>

III. BIỂU QUYẾT VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA:

Nội dung vấn đề cần lấy ý kiến:

Thông qua việc tham gia các gói thầu cung ứng sản phẩm dịch vụ công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (các tuyến xe buýt số 6, 10, 50, 52, 91; 48, 78, 79; 46, 47, 84; 29, 57, 99, 141; 16, 41, 61, 73, 151; 68, 86, 102).

Giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để tổ chức triển khai Nghị quyết này. Hội đồng quản trị được giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn thực hiện các công việc được giao/ủy quyền.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

IV. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 01 trong 03 ô Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

❖ Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Phiếu lấy ý kiến phải do Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn phát hành và phải có dấu của Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

- Đã biểu quyết vấn đề và **chỉ** đánh dấu vào 01 (một) ô thích hợp tại vấn đề cần lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến phải có (i) chữ ký của cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền; hoặc (ii) chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người đại diện theo ủy quyền và được đóng dấu của cổ đông là tổ chức.

- Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn **trước 10h00 ngày 21 tháng 9 năm 2023** tính theo dấu bưu điện (*đối với trường hợp cổ đông gửi qua đường thư*) hoặc thời điểm Công ty nhận được bản scan Phiếu lấy ý kiến (*đối với trường hợp cổ đông gửi qua thư điện tử (email)*).

❖ Phiếu lấy ý kiến được xem là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức).

- Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín trước khi gửi đến Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn.

- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.

- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

V. CÁCH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Quý cổ đông có thể chọn 01 (một) trong 02 (hai) hình thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty như sau:

- Gửi trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện: Phiếu lấy ý kiến (bản chính do Công ty phát hành) được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước thời hạn quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này.

- Gửi vào địa chỉ email của Công ty: Phiếu lấy ý kiến (bản scan) được gửi vào địa chỉ email quy định tại Mục VI Phiếu lấy ý kiến này và phải được gửi bằng địa chỉ email mà Quý cổ đông đã đăng ký hợp lệ với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Phiếu lấy ý kiến gửi cho Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Cổ đông mà không phụ thuộc vào phương thức trả lời qua email hoặc văn bản.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông và văn bản ủy quyền (nếu có) phải được gửi đến Công ty trước 10h00 ngày 21 tháng 9 năm 2023 theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà SaigonBus số 39 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, TP. HCM.

Điện thoại: (028) 3854 6110 – Số nội bộ: 611

Địa chỉ email nhận Phiếu lấy ý kiến (đã biểu quyết):
tochuchanhchinh@saigonbus.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn đã nêu. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến đúng quy định, quyền biểu quyết của Quý cổ đông đối với vấn đề cần lấy ý kiến nêu trên sẽ không có hiệu lực.

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
XE KHÁCH
SÀI GÒN
L. P. 10/05/2023
Lê Thị Mỹ Hạnh

